

# THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT, LONG BIÊN TUNG BỪNG TRONG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

Trong không khí của những ngày mùa thu lịch sử, cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh ngày 2-9. Hòa chung với niềm vui đó, hôm nay, ngày 05/9/2024, Thầy và trò trường THCS Lý Thường Kiệt long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2024-2025.

Đến dự lễ khai giảng chung vui với thầy và trò nhà trường có đại biểu của UBND phường Ngọc Thụy, các bác đại diện lãnh đạo các tổ dân phố thuộc tuyến tuyển sinh của trường; Các vị trưởng ban đại diện CMHS của 26 lớp.

Nghi thức đón học sinh khối 6 nhập trường được tổ chức hết sức trang trọng. Tất cả những ánh mắt đổ dồn về phía các bạn tân học sinh mới vào trường. Toàn thể các thầy cô, đại biểu về dự lễ và học sinh khối 7,8,9 đã vẫy tay chào đón các em với ánh mắt yêu thương, triu mến, gửi trọn niềm tin và mong ước: mai này các em sẽ tung cánh bay đi khắp mọi nẻo đường của đất nước nhưng khoảnh khắc này sẽ còn lưu giữ mãi, sẽ là ký ức đẹp trong hành trang bước vào đời của các em!

Thay mặt BGH nhà trường, thầy Nguyễn Phú Cường - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc thư của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam gửi cho ngành giáo dục nhân ngày Khai giảng năm và đánh trống khai trường. Tiếng trống vang lên giòn giã báo hiệu năm học mới đã đến với tinh thần phấn khởi và hứa hẹn một năm học thành công, nhiều thành tích cao hơn nữa của thầy - trò trường THCS Lý Thường Kiệt.

Trong buổi lễ khai giảng năm học này, quý vị đại biểu, các bậc CMHS, các thầy cô giáo và các em học sinh cùng nhìn lại chặng đường đã đi qua của nhà trường. Bốn năm học trôi qua kể từ khi thành lập, thầy và trò nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn để cùng nhau phấn đấu, xây dựng chất lượng - thương hiệu nhà trường để khẳng định mình. Đặc biệt trong năm học 2023-2024, các em học sinh lớp 9 tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đã đạt kết quả cao với thành tích xếp thứ 3/22 trường trong toàn quận (vượt 5 bậc so với năm học trước). Để động viên tinh thần và khích lệ các em học sinh lớp 9, nhà trường đã trao phần thưởng cho 31 bạn học sinh đạt kết quả cao với trị giá trên 19 triệu đồng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND quận về công tác tuyên truyền về Phòng cháy chữa cháy-cứu hộ cứu nạn, trong buổi lễ khai giảng hôm nay, nhà trường đã tuyên truyền tới các quý vị đại biểu, đặc biệt là các em học sinh một số giải pháp đảm bảo an toàn với người và tài sản khi xảy ra cháy nổ qua các video hướng dẫn,...

Buổi lễ khai giảng năm học mới khép lại với lời hát “*Như có Bác trong ngày vui đại thắng*”, trên gương mặt của mỗi người đều không dấu nổi niềm vui, niềm hy vọng tràn đầy, hứa hẹn một năm học mới 2024-2025 thầy và trò nhà trường sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, tiếp tục giữ vững thành tích ở tốp đầu các trường THCS trong toàn quận.

# MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2024 - 2025









